

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

แบบฟอร์มIDP: B

หลักฐานที่ต้องแสดงบนเว็บไซต์ (สำหรับหน่วยงาน)

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา

- แบบฟอร์มIDP: A
- แบบฟอร์มIDP: B

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

- หลักฐานการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง เป็นต้น
- หลักฐานการดำเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน เป็นต้น
- หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมCoP แบบทดสอบหลังเรียน เป็นต้น
- หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์พร้อมตัวอย่างแบบประเมินฯ เป็นต้น

ลงชื่อ ผู้จัดเก็บข้อมูล

ลงชื่อ ผู้บังคับบัญชา

(นางสาวอัญชนก ไชยปะ)

(นายอุทัย โสภกุล)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

บุคลากรจังหวัดลย

สำหรับเจ้าหน้าที่ กคจ.

คะแนนประเมินการดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มIDP: A		คะแนนประเมินโครงการ Best Practice	
ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1) ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งแผนและผล)		ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	
2) ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด(ชรก. 35%, พรก. 35%)		แสดงหลักฐานการดำเนินการครบถ้วน	
3) รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเป็นรูปธรรม		รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเป็นรูปธรรม	
รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)		รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)	

สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบคะแนน	คะแนน	น้ำหนัก	รวม
1) การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มIDP: A *ค่าน้ำหนัก50%*		3.33	
2) โครงการพัฒนาด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบายUnit School ที่โดดเด่นของหน่วยงาน(Unit School Best Practice) *ค่าน้ำหนัก50%*		3.33	
สรุปคะแนนที่หน่วยงานได้รับ (เต็ม 100 คะแนน)			

เกณฑ์การพิจารณาประเมินคะแนน (สำหรับกองการเจ้าหน้าที่)

ประเด็นการพิจารณา	5 คะแนน	4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน	
การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา(ตามแบบฟอร์มIDP: A)	1)ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	มีรายงานตามแบบฟอร์มIDP: A ภายในเวลาที่กำหนด	ไม่ส่งรายงานตามแบบฟอร์มIDP: A ภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน			
	2)ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	มีรายงานตามแบบฟอร์มครบตามเป้าหมาย (ข้าราชการร้อยละ 30 และพนักงานราชการร้อยละ30)	มีรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบตามเป้าหมาย โดยมี การพัฒนาชรก.หรือ พรก. มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 30	มีรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบตามเป้าหมาย โดยมี การพัฒนาชรก.หรือ พรก. มากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25	มีรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบตามเป้าหมาย โดยมี การพัฒนาชรก.หรือ พรก. มากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20	มีรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบตามเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาชรก.หรือพรก. น้อยกว่าร้อยละ 15
	3)รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเป็นรูปธรรม	ข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความสอดคล้อง	ข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องจำนวนมากกว่า 1 ช่อง	ข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องจำนวนมากกว่า 2 ช่อง	ข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องจำนวนมากกว่า 3 ช่อง	ข้อมูลการรายงานตามแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้อง จำนวนมากกว่า 4 ช่องขึ้นไป
โครงการพัฒนาด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)	1)ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	มีการรายงานภายในเวลาที่กำหนด	ไม่ส่งรายงานภายในเวลาที่กำหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน			
	2)แสดงหลักฐานการดำเนินการได้ครบถ้วน	มีการแสดงหลักฐานการดำเนินโครงการ Best Practiceบนเว็บไซต์ตามวิธีการที่กำหนดครบทุกขั้นตอน	มีการแสดงหลักฐานการดำเนินโครงการ Best Practiceบนเว็บไซต์ตามวิธีการที่กำหนด ชรก.ไป 1 ขั้นตอน	มีการแสดงหลักฐานการดำเนินโครงการ Best Practiceบนเว็บไซต์ตามวิธีการที่กำหนด ชรก.ไป 2 ขั้นตอน	มีการแสดงหลักฐานการดำเนินโครงการ Best Practiceบนเว็บไซต์ตามวิธีการที่กำหนด ชรก.ไป 3 ขั้นตอน	ไม่มีการแสดงหลักฐานการดำเนินโครงการ Best Practiceบนเว็บไซต์ตามวิธีการที่กำหนด
	3)รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเป็นรูปธรรม	มีการแสดงวิธีการในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและสอดคล้องทุกขั้นตอน	มีการแสดงวิธีการที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน 1 ขั้นตอน	มีการแสดงวิธีการที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน 2 ขั้นตอน	มีการแสดงวิธีการที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน 3 ขั้นตอน	มีการแสดงวิธีการที่ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกัน 4 ขั้นตอน

หน่วยงานกรอกข้อมูล	ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย	
	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน	33	จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน
			21
			รอบการประเมิน
			1/2562

*เกณฑ์คะแนนการประเมิน
 ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะด้าน
 และผลการทำงาน
 5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับ
 ดีมาก
 4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับ
 ดี
 3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
 ระดับปานกลาง
 2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
 ระดับน้อย
 1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะใน
 ระดับน้อยมาก

**เกณฑ์คะแนนการประเมินการ
 นำไปใช้ประโยชน์
 5 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่
 พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ร้อยละ
 4 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้
 ประโยชน์ในงานได้
 3 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้
 ประโยชน์ในงานได้บางส่วน
 2 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้
 ประโยชน์ในงานได้น้อย
 1 = นำความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะไปใช้
 ประโยชน์ในงาน

โปรแกรมสรุปลดัดโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

แผน	สรุปแผน-ผลการพัฒนา				สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)		สรุปวิธีการพัฒนา (คน)	
	จำนวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	30 90.91	จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	21 100.00	1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ)	0	1)หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง	0
					2)ภาษา (SO)	0	2)ส่งไปอบรมหน่วยงานอื่น	0
					3)ภาวะผู้นำ/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)	0	3)E-learning	0
					4)จิตอาสา/บริการ (SO)	0	4)ชุมชนนักปฏิบัติ	51
					5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต (SO)	0	5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงาน ฯลฯ)	0
ผล	จำนวนขรก.ที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	30 90.91	จำนวนพรง.ที่ผ่านการพัฒนา ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า35%)	21 100.00	6)ทำงานเป็นทีม (SO)	0		
					7)คิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)	0		
					8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)	0		
					9)การใช้เทคโนโลยี(ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ)	51		
					10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)	0		

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบ2: รายงานภายในพ.ย.)

ร.ร.	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อ เลือก)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้อง พัฒนา	ความสอดคล้องตาม ความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนน ประเมิน ตนเองก่อน การพัฒนา	*คะแนนประเมิน ก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือน ที่จะพัฒนา	ผลการพัฒนา				
									ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/ หรือระบุหาก ไม่ได้รับการ พัฒนา (คลิก เพื่อเลือก)	*คะแนน ประเมิน ตนเองหลัง การพัฒนา	*คะแนน ประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	**คะแนน ประเมินการ นำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
1	นางมลฤดี กงเพชร	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตร ประชาชนและทะเบียน บ้านของผู้รับบริการด้านปศุ สัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
2	นางดวงพร แสงรัตน์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตร ประชาชนและทะเบียน บ้านของผู้รับบริการด้านปศุ สัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
3	นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตร ประชาชนและทะเบียน บ้านของผู้รับบริการด้านปศุ สัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
4	นายคณายศ กริณณะ	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตร ประชาชนและทะเบียน บ้านของผู้รับบริการด้านปศุ สัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่มีบันทึกชื่อ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)						ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบฯ 2: รายงานภายในพ.ย.)				
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
5	นายณรงค์ ศรีหาล้า	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
6	นายจรัสศักดิ์ พรหมนิล	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	3	4
7	นางสาวทริมาภรณ์ พละไกร	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	3	4
8	นายพิงพันธุ์ เจริญสุระสกล	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
9	นายวัฒน์วิทย์ นาคน้อย	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
10	นายอุทัย โสภกุล	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
11	นางสาวเจนจิรา สมศักดิ์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
12	นายปัญญา รุจาสม	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
13	นางพรพรรณ ธีมันตระ	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
14	นายบรรเจ็ด กาญจนโกลม	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนจ้างเลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภทตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)						ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบฯ 2: รายงานภายในก.ย.)				
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินผลการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*%คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
15	นายบัวภา ดวงหา.พิง	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
16	นายทวีพงษ์ สารระพีคานนท์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
17	นายจันทร์เกษ พรหมมาวี	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
18	นายฉัตรชัย เสมอตัว	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
19	นายวรนิช จันทเมือง	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
20	นายวีรพงศ์ สายสม	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
21	นายสมหมาย ฉายคำ	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
22	นายประดิษฐ์ พาวิช	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
23	นายบรรชา วรสิทธิ์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
24	นายสมบัติ ตาสี	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

		แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)							ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบฯ 2: รายงานภายในก.ย.)				
ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตาม ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเวลาที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระดับหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองซึ่งการพัฒนา	*คะแนนประเมินซึ่งการพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
25	นายนิยม แสนพงษ์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
26	นายสุรชาติ ศรีสุวรรณ	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
27	นายอภิเดช จันทริมา	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	4	3	4
28	นายธีระศักดิ์ สอนอ่อน	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
29	นายวิทยา อากรตน	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	5	3	5
30	นายสุรชาติ สิทธิศักดิ์	ข้าราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	5	3	5
31	นางสาวธัญชนก ไชยปะ	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	5	3	4
32	นางจิราธิป นพมาก	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
33	นายอานนท์ สิงห์สถิตย์	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
34	นางสาวเนตรนา มะโนแป็ก	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมิน 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมิน 2: รายงานภายในพ.ค.)					ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมิน 1: รายงานภายในมี.ค./รอบ 2: รายงานภายในก.ย.)					
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุมหาที่ไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
35	นายเรืองวิทย์ ผาจิระวัฒน์ชาติ	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	2	3	4
36	นายกิตติพงษ์ สารจันทร์	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
37	นายรัฐภูมิ สุวรรณวงษ์	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
38	นางสาวศิริพร ช่วยศิริ	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
39	นายประยุทธ นาดมทอง	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
40	นายจรรพัญญา ผาพิมพ์	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
41	นางสาววัชรพร ทิพพามา	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
42	นางนันทิชา ศรีจอม	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
43	นางจุฑาทิพย์ คำเมือง	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
44	นายยสินธร ทองสิงห์อยู่	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-elog)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-elog)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4

ที่	ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ำ: เลือกรายงานคนละ 1 หลักสูตร)	ประเภท ตำแหน่ง (คลิกเพื่อเลือก)	แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)						ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในมี.ค./รอบฯ 2: รายงานภายในก.ย.)				
			ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตาม ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองก่อนการพัฒนา	*คะแนนประเมินก่อนการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	วิธีการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ผ่านการพัฒนา	วิธีการพัฒนา/หรือระบุหากไม่ได้รับการพัฒนา (คลิกเพื่อเลือก)	*คะแนนประเมินตนเองหลังการพัฒนา	*คะแนนประเมินพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น	*คะแนนประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชา ระดับต้น
45	นายพงษ์พันธ์ บุตรดีชัย	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
46	นายสุทธิพงษ์ นนโสภา	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
47	นายจรรุญ เวียนเทียน	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
48	นายสงกรานต์ ใจมง	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	3
49	นายสุชาติ หาชัย	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	4
50	นายภาณุวัฒน์ บัวพิทักษ์	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	3	3	3
51	นายวิชัย ชันชุมพล	พนักงานราชการ	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้าน ปศุสัตว์ (DLD-e-log)	การใช้เทคโนโลยี	1	2	ชุมชนนักปฏิบัติ	มี.ค 62	ระบบบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับบริการด้านปศุสัตว์ (DLD-e-log)	ชุมชนนักปฏิบัติ	2	2	3